

THƯ VIỆN LÂM ĐỒNG PHỐI HỢP VỚI BƯU ĐIỆN TỈNH XÂY DỰNG PHÒNG ĐỌC SÁCH TẠI CÁC ĐIỂM BƯU ĐIỆN VĂN HOÁ XÃ.

Thư viện tỉnh Lâm Đồng

Ngay từ khi có chủ trương xây dựng các điểm Bưu điện Văn hoá xã, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng đã lập kế hoạch thực hiện. Trong 2 năm 1998 - 1999, Bưu điện tỉnh đã xây dựng được 40 điểm và đã đưa vào hoạt động 39 điểm. Các điểm Bưu điện này đều nằm ở các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh, với tổng kinh phí đầu tư ban đầu gần 2,6 tỷ đồng. Trong đó, số sách đầu tư ban đầu là 2.156 bản, quý 1 năm 2000, đã bổ sung thêm 1.600 bản, với số tiền là 20 triệu đồng.

Với việc xây dựng các điểm Bưu điện Văn hoá xã, ngành Bưu điện Lâm Đồng đã rút ngắn diện tích phục vụ từ 279 km² xuống còn 106 km²/1 điểm, số dân bình quân từ 28.000 người xuống còn 10.652 người/1 điểm. Nhờ vậy, mặc dù đối với đồng bào các dân tộc thiểu số, nhất là đối với đồng bào ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng việc sử dụng các loại hình dịch vụ bưu điện còn nhiều trở ngại, nhưng dần dần, nhờ sự tích cực của ngành bưu điện, số dân đến các điểm Bưu điện Văn hoá xã cứ tăng dần, trong đó, đáng chú ý là số người đến đọc sách, báo tại các điểm Bưu điện Văn hoá xã bình quân hàng tháng là 230 người. Chính việc xây dựng các điểm Bưu điện Văn hoá xã đã giúp cho đông đảo đồng bào ở các xã vùng sâu, vùng xa khi đi xã có địa chỉ gọi về địa phương

và họ có thể nhận và gửi thư, bưu phẩm, bưu điện một cách thuận tiện nhất là họ đã có điều kiện để tiếp nhận các thông tin về văn hoá, pháp luật, kỹ thuật nông nghiệp... thông qua các tủ sách ở các điểm Bưu điện Văn hoá.

Thấy được tác dụng thiết thực của các điểm Bưu điện Văn hóa xã này, ngay trong năm 1999, ba cơ quan: Văn hóa Thông tin - Tư pháp và Bưu điện tỉnh đã thống nhất ký kết văn bản liên tịch quy định rõ nhiệm vụ của mỗi đơn vị trong việc đầu tư xây dựng các điểm bưu điện Văn hóa xã. Cụ thể:

*** Sở Văn hoá Thông tin có trách nhiệm:**

Cấp miễn phí các tài liệu chính trị, xã hội, các loại sách văn học, nghệ thuật và các tài liệu hướng dẫn về kinh tế, khoa học kỹ thuật nông, lâm nghiệp cho các điểm Bưu điện Văn hóa xã.

- Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động nhỏ về văn hoá, đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn nghiệp vụ quản lý và khai thác sách, báo cho các cán bộ Bưu điện Văn hóa xã.

*** Sở Tư pháp có trách nhiệm:**

Cấp miễn phí cho mỗi điểm Bưu điện Văn hóa xã 01 tờ báo Pháp luật; 01 tờ báo Lâm Đồng và 01 tờ Công Báo.

- Cấp các tài liệu, sách tuyên truyền phổ biến pháp luật cần thiết; các tờ gấp, tờ rời, các loại mẫu đơn từ khiếu nại, khởi kiện, các trình tự về hộ tịch, công chứng, thi hành án.

Phân công cộng tác viên trợ giúp pháp lý (ở địa bàn xã) trực tiếp tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã để thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý bằng các hình thức: Tư vấn, giải đáp pháp luật, cung cấp các thông tin pháp lý, hướng dẫn,

soạn thảo, góp ý các đơn từ pháp lý ... và thực hiện nghiệp vụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp người dân.

*** Bưu điện tỉnh có trách nhiệm:**

Cung cấp các dịch vụ bưu chính - viễn thông tối thiểu, quy định tại Điều 4 - Quy định tạm thời về quản lý điểm Bưu điện Văn hóa xã ban hành kèm theo quyết định của Hội đồng quản trị Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông.

Cấp miễn phí mỗi điểm một tờ báo Nhân dân và 1 tờ báo Bưu chính - Viễn thông

Xây dựng cơ sở vật chất, trang bị ban đầu một số sách về pháp luật, khoa học kỹ thuật, kinh tế nông, lâm, ngư nghiệp...

Phục vụ miễn phí nhân dân đến đọc sách, báo tại chỗ...

Trên cơ sở chỉ đạo này, trong năm 2000, Thư viện tỉnh đã trích từ kinh phí hoạt động thường xuyên 40 triệu để mua 40 túi sách, và đã cùng với Bưu điện tỉnh chuyển số sách này đến tận các điểm Bưu điện Văn hóa xã. Tiếp tục việc làm này, sang năm, Thư viện tỉnh tiếp tục trích 56 triệu đồng từ kinh phí của mình mua 56 túi sách chuyển đến 56 điểm Bưu điện Văn hóa xã. Ngoài ra, để tạo điều kiện bảo quản sách, báo được tốt hơn, Thư viện tỉnh đã trang bị cho mỗi điểm Bưu điện Văn hóa xã một giá sách bằng gỗ, với tổng trị giá hơn 30 triệu đồng, đồng thời đã phối hợp với Bưu điện và Sở Tư pháp tổ chức lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ thư viện để nhân viên ở các điểm Bưu điện Văn hóa xã nắm được những tác nghiệp cần thiết nhất trong việc quản lý và khai thác số lượng sách, báo hiện có.

Như vậy, đến nay Thư viện Lâm Đồng phối hợp với Bưu điện tỉnh và Sở Tư pháp đã thành lập được 56 tủ sách

ở 56 điểm Bưu điện Văn hóa xã, với số lượng sách bình quân mỗi điểm là 240 bản (do điều kiện thực tế, mỗi tên sách chỉ có 1 bản) và 4 loại báo thường xuyên (Nhân Dân, Lâm Đồng, Pháp Luật, Bưu Điện). Các tủ sách này hàng tháng đón tiếp được từ 170 đến hơn 200 lượt người đến đọc báo và mượn sách về nhà .

Thế kỷ 21 được mệnh danh là thế kỷ thông tin. Vì vậy, được biết ngành bưu điện đã và đang triển khai đưa việc sử dụng hệ thống Internet vào các điểm Bưu điện Văn hóa xã. Khi đó, các điểm này sẽ trở thành các điểm nút kết nối kho dữ liệu quốc gia và các kho dữ liệu quốc tế thông qua mạng Internet. Điều đó cũng sẽ tạo điều kiện để cho mọi người, nhất là lớp thanh niên ở nông thôn tiếp xúc với nền văn minh của nhân loại thông qua các điểm kết nối Internet tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã. Mặt khác, chính điều này, trước hết có thể đáp ứng cho một bộ phận trí thức trẻ là bác sĩ, kỹ sư khi họ xung phong về nông thôn công tác.

Đó cũng là hướng gợi mở để chúng ta có thể nắm bắt được những tiến bộ của công nghệ hiện đại trong việc điều hành, quản lý và khai thác một cách toàn diện các điểm Bưu điện Văn hóa xã.

Việc ngành bưu điện xây dựng các điểm Bưu điện Văn hóa xã rải đều ở các xã vùng sâu, vùng xa là một việc làm rất đúng đắn. Nếu tính về hiệu quả kinh doanh thì các điểm Bưu điện Văn hóa xã này chưa đạt được kết quả bao nhiêu, nhưng về hiệu quả xã hội thì có lẽ ít có loại hình nào sánh nổi. Trước hết, loại hình này đã đáp ứng được nhu cầu của đông đảo đồng bào các dân tộc, góp phần thu

hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị.

Tuy nhiên, từ kết quả hoạt động của điểm Bưu điện Văn hóa xã ở Lâm Đồng từ ngày xây dựng đến nay, bên cạnh những ưu điểm trên đây, đã bộc lộ những mặt tồn tại cần khắc phục. Đó là :

- Việc số lượng sách, báo tại điểm Bưu điện Văn hóa xã còn quá ít, cho nên không thể đáp ứng nhu cầu đọc của đông đảo nhân dân, nhất là đối với thanh niên và giáo viên trên địa bàn xã. Điều này đã làm cho số lượng độc giả đến đọc sách, báo đang bị giảm sút. Nếu như bình quân hàng tháng độc giả đến đọc báo, mượn sách năm 2000 tại điểm Bưu điện Văn hóa xã là 209 lượt người thì đến 6 tháng đầu năm 2001 giảm xuống còn 170 lượt người. Trong khi đó, thì doanh thu về các loại dịch vụ bưu điện thì lại tăng lên rất đáng kể.

- Điểm tồn tại thứ hai rất đáng được lưu ý, đó là số lao động hiện có ở điểm Bưu điện Văn hóa xã chỉ có 1 người là quá ít. Nếu ở các xã vùng sâu, vùng xa như cầu đọc sách, báo cũng như nhu cầu sử dụng các loại dịch vụ bưu điện còn ít thì 1 lao động là đủ. Nhưng đối với các điểm đã có số lượng người đến đọc sách, báo và sử dụng dịch vụ bưu điện nhiều thì 1 lao động là không thể đảm đương nổi. Vì vậy, đã xảy ra tình trạng mất sách ở các điểm Bưu điện Văn hóa này. Nên chăng, đã đến lúc ngành bưu điện cần có biện pháp để khắc phục tình trạng này để tăng thêm lao động ở các điểm Bưu điện Văn hóa xã có doanh số thu cao và có nhiều người đến đọc sách, báo.

Từ thực tiễn hoạt động của các điểm Bưu điện Văn hóa chúng tôi xin có một số kiến nghị như sau:

- Hàng năm Nhà nước nên dành một khoản kinh phí nhất định để giao cho Thư viện tỉnh bổ sung sách mới cho điểm Bưu điện Văn hóa xã. Ở Lâm Đồng, hàng năm vẫn có chương trình đầu tư sách cho thư viện cấp huyện. Theo chúng tôi, thay vì mua sách cho thư viện huyện thì mua bổ sung trực tiếp cho các điểm Bưu điện Văn hoá xã. Vì cho đến nay, đối với các hoạt động văn hóa, thì việc xây dựng tủ sách ở điểm Bưu điện Văn hóa xã là một chủ trương rất đúng đắn và có hiệu quả rất cao. Thông qua tủ sách ở điểm Bưu điện Văn hóa xã, sách báo đã thực sự đến với đông đảo đồng bào ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng.

- Kiến nghị với Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo các Chi hội Nông dân đến điểm Bưu điện Văn hóa xã đọc sách, báo và tìm hiểu các kiến thức bổ ích khác.

- Kiến nghị với Đoàn Thanh niên Cộng sản Thành phố Hồ Chí Minh ngoài việc tổ chức các buổi sinh hoạt, giao lưu với đoàn viên, thanh niên nông thôn tại các điểm Bưu điện Văn hóa xã thì có kế hoạch động viên các đoàn viên, thanh niên quyên góp sách, báo tặng điểm Bưu điện Văn hóa xã, nhằm tăng thêm vốn sách, báo cho các tủ sách ở đây.

- Sau cùng để việc xây dựng và đưa các tủ sách ở các điểm Bưu điện Văn hóa xã đi vào hoạt động có nền nếp và đạt hiệu quả cao nhất, chúng tôi xin kiến nghị với các cấp có liên quan là đã đến lúc "luật hoá" hoạt động này. Trước mắt, giữa các Bộ có liên quan thống nhất ban hành Thông tư liên tịch để các cấp dưới dễ dàng thực hiện.